
 

Tudalen 1 

Cynllun Dementia ar gyfer pobl yn Sir y Fflint 

Mae’r Cyngor a’r Bwrdd Iechyd yn Sir y 

Fflint yn cydweithio i ysgrifennu cynllun i 

wella cefnogaeth i bobl sy’n byw gyda 

Dementia. 

    

 

Rydym ni eisiau gwybod beth rydych chi’n 

ei feddwl ddylai fod yn y cynllun Dementia. 

I gael dweud eich dweud, atebwch y 

cwestiynau yn y llyfryn hwn. 

 

Anfonwch eich atebion atom ni erbyn 11 

Mehefin. 

 

 

Rhowch  ar gyfer yr atebion sydd amdanoch chi. 

Oes gennych chi Ddementia?  

              

 
 

      
 

Oes    

 

Nac oes 

Oes gennych chi anabledd dysgu?        

                    

      
 

Oes    

 

Nac oes 

11 

Mehefin 

 

 

 

 



 

Tudalen 2 

 

Bydd y Cynllun Dementia yn cynnwys y 

pethau sydd yn y rhestr isod. 

Dwedwch wrthym ni a yw’r pethau yma’n 

bwysig i chi. 

 

 

Rhowch  i ddweud bod hyn yn bwysig i chi. 

 

1. Byddwn ni’n helpu pobl i fyw bywydau 

iach i leihau’r risg o gael Dementia. 

 

 

Mae hyn yn bwysig i mi 

 

Nid yw hyn yn bwysig i mi 

 

 
2. Byddwn yn helpu ac yn cefnogi pobl i 

siarad â meddyg os ydynt yn meddwl bod 

ganddynt Ddementia. 

 

 

Mae hyn yn bwysig i mi 

 

Nid yw hyn yn bwysig i mi 

 

 
3. Byddwn yn helpu pobl sydd â Dementia i 

fyw’n dda a’u cefnogi gartref neu’n agos 

at eu cartref. 

     

 

Mae hyn yn bwysig i mi 

 

Nid yw hyn yn bwysig i mi 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tudalen 3 

 
4. Byddwn yn cefnogi teuluoedd a phobl sy’n 

gofalu am rywun sy’n byw â Dementia. 

 

 

 

Mae hyn yn bwysig i mi 

 

Nid yw hyn yn bwysig i mi 

 

 

5. Byddwn yn cefnogi siopau a busnesau a 

grwpiau eraill i helpu pobl sydd â Dementia 

i fynd allan a mwynhau cyfarfod pobl eraill 

yn y gymuned. 

 

 

Mae hyn yn bwysig i mi 

 

Nid yw hyn yn bwysig i mi 

 

 
6. Byddwn bob amser yn gofyn i bobl am eu barn 

am sut mae’r Cyngor a’r Bwrdd Iechyd yn 

cefnogi pobl sydd â Dementia. 

 

 

Mae hyn yn bwysig i mi 

 

Nid yw hyn yn bwysig i mi 

 

 

  

 

 

 

  

Dwedwch eich barn wrthym ni am y Cynllun 
Dementia a’r gefnogaeth rydych chi’n ei derbyn ar 
hyn o bryd 
. 

Beth sy’n dda ar hyn o bryd? 

Beth allai fod yn well?

 

 

 

 

 

 



 

Tudalen 4 

 

 

 

 

 

 

Diolch am ddweud eich barn wrthym ni am y Cynllun Dementia. 

Diolch! 


